

FOR THAILAND CITIZENS - INDIAN Official Government Immigration Visa Application Online THAILAND -

สำหรับพลเมืองไทย - การสมัครวีซ่าตรวจคนเข้าเมืองอย่างเป็นทางการของรัฐบาลอินเดียออนไลน์
ประเทศไทย - สำนักงานใหญ่ตรวจคนเข้าเมืองวีซ่าอินเดียอย่างเป็นทางการ

หากต้องการยื่นขอวีซ่าอินเดียทางออนไลน์ คุณสามารถทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

เยี่ยมชมเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ: [ไปที่เร็ว](#)

สร้างบัญชี: หากคุณเป็นผู้ใช้ใหม่ [Indian Visa Application Online](#) คุณจะต้องสร้างบัญชีบนเว็บไซต์
ซึ่งโดยทั่วไปเกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมที่อยู่อีเมลของคุณและสร้างรหัสผ่าน

กรอกแบบฟอร์มใบสมัคร: เข้าสู่บัญชีของคุณและกรอกแบบฟอร์มการสมัครวีซ่าออนไลน์ คุณจะต้องให้ข้อมูลต่างๆ เช่น
ข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลหนังสือเดินทาง แผนการเดินทาง และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดเอกสาร: หลังจากกรอกแบบฟอร์มใบสมัครแล้ว คุณจะต้องอัปโหลดสำเนาที่สแกนของเอกสารบางอย่าง เช่น
ประวัติหนังสือเดินทาง รูปถ่ายขนาดหนังสือเดินทาง และเอกสารอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับประเภทวีซ่าเฉพาะของคุณ

ชำระค่าธรรมเนียม: เมื่อคุณกรอกแบบฟอร์มและอัปโหลดเอกสารที่จำเป็นแล้ว คุณจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่า
โดยทั่วไปสามารถชำระค่าธรรมเนียมออนไลน์โดยใช้บัตรเครดิต/เดบิตหรือวิธีการชำระเงินอื่นที่ยอมรับ

ส่งใบสมัคร: หลังจากชำระค่าธรรมเนียมแล้ว ให้ตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดที่คุณให้ไว้เพื่อให้แน่ใจว่าคุณถูกต้อง
เมื่อคุณพอใจแล้วให้ยื่นคำร้องขอวีซ่าของคุณ

กำหนดเวลาการนัดหมาย (หากจำเป็น): ขึ้นอยู่กับประเภทของวีซ่าที่คุณสมัครและสัญชาติของคุณ
คุณอาจต้องนัดหมายที่สถานกงสุลหรือสถานทูตอินเดียที่ใกล้ที่สุดเพื่อสัมภาษณ์วีซ่า

ติดตามใบสมัครของคุณ: หลังจากส่งแล้ว คุณสามารถติดตามสถานะการสมัครวีซ่าของคุณทางออนไลน์
คุณจะได้รับข้อมูลอัปเดตว่าใบสมัครของคุณอยู่ระหว่างการตรวจสอบ อนุมัติ หรือจำเป็นต้องมีข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่

รับวีซ่าของคุณ: [Indian Visa Application](#) หากคำร้องขอวีซ่าของคุณได้รับการอนุมัติ คุณจะได้รับ e-visa
หรือสติกเกอร์วีซ่าในหนังสือเดินทางของคุณ ขึ้นอยู่กับประเภทของวีซ่าที่คุณสมัคร
ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ให้ไว้เพื่อรับวีซ่าของคุณ

จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอ่านคำแนะนำที่ให้ไว้บนเว็บไซต์วีซ่าอินเดียอย่างละเอียด
และให้แน่ใจว่าคุณมีเอกสารที่จำเป็นทั้งหมดก่อนเริ่มการสมัคร นอกจากนี้ ระยะเวลาดำเนินการอาจแตกต่างกัน
ดังนั้นจึงขอแนะนำให้สมัครขอวีซ่าล่วงหน้าก่อนวันเดินทางที่วางแผนไว้

